



บันทึกข้อความ

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขที่บันทึก: 026
วันที่: 27 มีค 60
เวลา: 17.15น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.๒๖๑๐

ที่ ศธ.๐๕๘๔.๐๘/๒๓๖ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง กวดขันการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

เรียน หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง มาตรการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ และมาตรการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตลอดถึงให้มีบทลงโทษทางวินัยกับนักศึกษาที่ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาคและกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน นั้น

ปัจจุบันพบว่ายังมีการจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงความผิดต่อประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือหัวหน้าสาขา หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา กำกับดูแลนักศึกษา หากนักศึกษากระทำผิดตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทางคณะจะดำเนินการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยของนักศึกษาอย่างเข้มงวดต่อไป โดยโทษขั้นต่ำสุดพักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา และโทษสูงสุดตัดชื่อออก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้นักศึกษาปฏิบัติโดยทั่วกัน

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๐
๒๐๓/๑/๒๐



ประกาศคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรการต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ้างถึงหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๘/ว ๖๘๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ได้ออกประกาศเรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้สถาบันอุดมศึกษาออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ และมาตรการในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดถึงให้มีบทลงโทษทางวินัยกับนักศึกษา ที่ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน หลักความเสมอภาคและกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน นั้น

คณะกรรมการฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และ
ประชุมเชียร์ ดังนี้

หลักเกณฑ์

๑. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ต้องเป็นไปเพื่อการสืบทอดประเพณีอันดีงาม
ของมหาวิทยาลัย ควรเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลักความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลทั้งร่างกายหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมีเมาทุกชนิด และทั้งไม่กระทำการเรียนการสอน

๒. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ต้องอยู่ในความรับผิดชอบ ดูแลร่วมกันของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้าสาขา โดยรายละเอียด
กิจกรรมดังกล่าวให้จัดในลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในร่างกาย
สิทธิในอิสรภาพและเสรีภาพ ไม่ขัดต่อหลักความเสมอภาค เช่นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และไม่ขัดต่อ
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนคำสั่งของคณะกรรมการฯ เป็นต้น ไม่ล่วงละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล และห้ามใช้ความรุนแรงทั้งต่อร่างกายและจิตใจไม่ว่าด้วยวิธีการใด ซึ่งการจัดกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่ และประชุมเชียร์ จะต้องเสนอขออนุมัติหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะฯ และจะต้องได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตก่อน โดยผ่านความเห็นชอบ จากอาจารย์กิจกรรม อาจารย์ปกครอง หัวหน้าหลักสูตร
สาขาวิชา หัวหน้าสาขา และรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ตามลำดับ จึงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ โดยการ
ดำเนินกิจกรรมต้องจัดให้มีอาจารย์ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมอย่างใกล้ชิด และจะต้องดำเนินการในช่วงวัน
เวลา และสถานที่ที่คณะฯ กำหนดเท่านั้น

๓. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา (กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา) ต้องอยู่ใน
ความรับผิดชอบของคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา หัวหน้าสาขา โดยหัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา
จะต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการหรืออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะฯ และจะต้องได้รับอนุมัติ
หรืออนุญาตก่อน จึงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาระหว่าง ๐๙.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. และจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วเท่านั้น

/มาตรการ...

มาตรการ

๑. การจัดกิจกรรมต้องให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดถึงคำสั่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีสาระสำคัญของการพิจารณาในการนำเสนอโครงการ คือ พิจารณาจากหลักการและเหตุผล การรับผิดชอบ กำกับดูแล ระยะเวลาการจัดกิจกรรม รูปแบบ/แนวทางการจัดกิจกรรมและสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. ให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ด้วยความสมัครใจรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมได้

๓. หากพบเห็นมีการกระทำที่ขัดต่อประกาศดังกล่าว ให้แจ้งต่อผู้บริหาร/คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา/หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชา/หัวหน้าสาขา/ฝ่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อระงับเหตุ และแก้ไขปัญหาได้ทันที

๔. กรณีความปรากฏต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ว่ากรณีใด ๆ หน้านักศึกษาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยวินัยของนักศึกษาอย่างเข้มงวดต่อไป โดยโทษขั้นต่ำสุดพักการเรียน ๑ ภาคการศึกษา และ โทษสูงสุดตัดชื่อออก

จึงประกาศมาเพื่อผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์